

## สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 25 กันยายน 2550

วันนี้ (วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ ทำเนียบรัฐบาล นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และร่าง .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) รวม .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2 ฉบับ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.... .ศ.

เรื่อง การเสนอร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร เพื่อส่งให้ .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจากการรับบริการสาธารณสุข พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ องค์การ) .... .ศ.พ (มหาชน

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนียวนาสามเฟส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.... .ศ.

- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานสุโขทัยเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ จำนวน .... .ศ.2 ฉบับ
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา .... .ศ.พ (.. ฉบับที่) (องค์การมหาชน)
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และครุศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและตะโตะยุติธรรม พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสามหมื่น ป่าแม่ระมาดและป่าแม่ละเมา ในท้องที่ตำบลสามหมื่น ตำบลชะเนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด และตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ(อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ) .... .ศ.
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.... .ศ.
- เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)
- เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ

### **เศรษฐกิจ**

เรื่อง นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2551

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม 2550

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2550 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2550

### **สังคม**

เรื่อง แผนแม่บททอทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม เพื่อป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนแม่บทระยะเวลา)5 ปี .ศ.พ (2551-2555

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง บำนาญพิเศษของอาสาสมัครทหารพราน

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

### **ต่างประเทศ**

เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยเนเธอร์แลนด์-

เรื่อง การลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับสหประชาชาติ (อาเซียน)

### **แต่งตั้ง**

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 10 (กระทรวงคมนาคม)

แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม) จำนวน 14 คน

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 (สำนักนายกรัฐมนตรี)

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

---

## กฎหมาย

---

### **1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงการคลังเสนอว่า ปัจจุบันได้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ บัญญัติเรื่องการพ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุไว้เป็นอย่างดี อื่นนอกเหนือจากกรณีเกษียณอายุเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เช่น ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น รวมทั้งมีการบัญญัติให้คณะกรรมการของข้าราชการประเภทนั้น ๆ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ ประกอบกับมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการหมดสิทธิรับบำนาญ ซึ่งสร้างความไม่เสมอภาคและความไม่เป็นธรรม จึงควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ และปัจจุบันหากข้าราชการผู้ได้ออกจากราชการโดยรับบำนาญเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวไปแล้ว เมื่อ

ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และประสงค์จะนับเวลาราชการต่อเนื่อง ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว เมื่อภายหลังข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการและประสงค์เลือกรับบำเหน็จ ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับเมื่อตอนออกจากราชการในครั้งแรก รวมทั้งไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องคืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะให้กองทุนนำเงินดังกล่าวไปลงทุนก็ไม่สามารถกระทำได้ ประกอบกับมีบทบัญญัติในเรื่องการหมดสิทธิรับบำนาญของผู้รับบำนาญที่สร้างความไม่เสมอภาคและความไม่เป็นธรรม ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงสมควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

## **1. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

1.1 กำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

1.2 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการประเภทนั้นๆ เว้นแต่ ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าหน้าที่

1.3 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ จะได้รับบำเหน็จบำนาญ เนื่องจากการเกษียณอายุในปีงบประมาณถัดไปต่อเจ้ากระทรวงของผู้นั้นและกระทรวงการคลัง ก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกปีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

1.4 กำหนดให้การต่อเวลาราชการในคราวแรกให้นับตั้งแต่วันครบเกษียณอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ และถ้าจะต่อเวลาราชการให้ในคราวถัดไปอีก ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ ถ้ามิได้มีการสั่งต่อเวลาราชการดังกล่าว ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการถัดจากวันครบการต่อเวลาราชการครั้งสุดท้ายนั้น

## **2. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

มีสาระสำคัญเป็น การกำหนดให้ในกรณีข้าราชการออกจากราชการและได้รับบำนาญ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวไปแล้ว เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่หากประสงค์จะนับเวลาราชการต่อเนื่องต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว และกำหนดให้ในกรณีข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่สามารถคืนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วแก่กองทุนเพื่อให้กองทุนนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ต่อไปได้ รวมทั้งยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการหมดสิทธิรับบำนาญของผู้รับบำนาญ

---

## 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงคมนาคมเสนอตามรายงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า เพื่อให้บทบาทของ รฟท. เป็นไปตามกรอบโครงสร้างสาขาการขนส่งทางรถไฟที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี (24 ก.ค. 50) และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเริ่มดำเนินการเพื่อฟื้นฟู รฟท. ตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป จึงได้แก้ไขพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ แต่มีข้อสังเกตว่าการปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งทางรถไฟให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ยังจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรถไฟฉบับอื่นให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เช่น ในประเด็นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินรถไฟ การกำกับดูแลด้านความปลอดภัย และความรับผิดชอบในการให้บริการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ขอใช้เงินของโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทำการศึกษาในรายละเอียดของประเด็นดังกล่าว และเมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว จะนำมาใช้ปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดวางรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 ทั้งฉบับต่อไป ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดคำนิยาม ร่างมาตรา) "กิจการรถไฟ" และ "ทางรถไฟ"3)

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยกำหนดให้จัดสร้างหรือจัดให้มีรถไฟตลอดจนบำรุงรักษาทางรถไฟ ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางรถไฟ และดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทางรถไฟ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ร่างมาตรา)4)

แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกระทำการ ดังนี้

กำหนดอัตราค่าภาระการขนส่งทางรถไฟ การใช้ทางรถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว

ดำเนินการซึ่งเป็นหน้าที่ในเชิงสังคมของรัฐในการจัดให้มีการบริการสาธารณะ โดยไม่คำนึงถึงว่าการให้บริการนั้นจะต้องมีผลกำไรหรือคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

ดำเนินการอื่นตามนโยบายพิเศษของรัฐที่กำหนดให้กิจการรถไฟเป็นฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (ร่างมาตรา)5 และร่างมาตรา 6 )

กำหนดให้การดำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับการกำกับดูแลของกฎหมาย (ร่างมาตรา)7 )

กำหนดให้ รฟท.ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยการขาดทุนซึ่งเกิดจากการที่ต้อง . ดำเนินกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ในเชิงสังคมของรัฐในการจัดให้มีการบริการสาธารณะ หรือดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ (ร่างมาตรา)8)

---

### **3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เป็นการเวนคืน เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคอันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยรวม ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้ มีสาระสำคัญเป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

---

#### **4. เรื่อง การเสนอร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้

เพิ่มเติมเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดทำทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามมาตรา 5 โดยการเพิ่มเติมมาตรา 5 วรรคสอง เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันมิได้กำหนดไว้ ร่างฯ มาตรา 3)

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่จัดทำตามมาตรา 5 โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงโดยการแก้ไขมาตรา 6 (ร่างฯ มาตรา 4)

เพิ่มเติมเรื่องการแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย และการแจ้งการย้ายที่อยู่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย และการแจ้งการย้ายที่อยู่ตามที่กฎหมายเดิมที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มเติมมาตรา 7/1 (ร่างฯ มาตรา 5)

แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยความสะดวกทะเบียนกลางในเรื่องการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียน การแต่งตั้งผู้ตรวจการทะเบียน และการมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยความสะดวกทะเบียนกลางปฏิบัติราชการแทนโดยการแก้ไขมาตรา 8(1) (ร่างฯ มาตรา 6)

เพิ่มเติมเรื่องการจัดตั้งสำนักทะเบียนและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นซึ่งเดิมไม่เคยกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ทำให้เกิดปัญหาความร่วมมือในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนจัดตั้งใหม่โดยเพิ่มเติมวรรคท้ายของมาตรา 8 (ร่างฯ มาตรา 7)

เพิ่มเติมเรื่องให้รัฐมนตรีมีอำนาจยุบรวมนักทะเบียนที่มีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนรวมถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และการกำหนดให้มีคณะกรรมการทะเบียนราษฎรประจำสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครและสำนักทะเบียนจังหวัดทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ



ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่โดยเพิ่มเติมมาตรา 8/1 มาตรา 8/2 มาตรา 8/3 และมาตรา 8/4 (ร่างฯ มาตรา 8)

เพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติทางปกครองของนายทะเบียนกรณีมีการกระทำเพื่อให้บุคคลมีชื่อและรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรโดยทุจริตหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยให้นายทะเบียนสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรแล้วแจ้งคู่กรณีเพื่อโต้แย้งและแสดงหลักฐานของตน และหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือหลักฐาน ของคู่กรณีไม่เพียงพอที่จะโต้แย้ง ให้นายทะเบียนจำหน่ายรายการทะเบียนของบุคคลดังกล่าวแล้วแจ้งคู่กรณีให้อุทธรณ์ในลำดับต่อไปโดยการเพิ่มเติมมาตรา 10/1 (ร่างฯ มาตรา 9)

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการบริหารข้อมูลประชากรของประเทศเชิงบูรณาการโดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลส่งข้อมูลในความรับผิดชอบให้สำนักทะเบียนกลางประมวลผลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีโดยการแก้ไขมาตรา 12 (ร่างฯ มาตรา 10)

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานโดยเสียค่าใช้จ่ายบริการตรวจและใช้ประโยชน์ข้อมูลการทะเบียนราษฎรตามอัตราที่กระทรวงการคลังเห็นชอบโดยการแก้ไขมาตรา 15 (ร่างฯ มาตรา 11)

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เรียงสาที่ถูกทอดทิ้งโดยแก้ไขชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประชาสงเคราะห์ เป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเพิ่มเติมเรื่องบันทึกการรับตัวเด็กให้มีรายละเอียดทางกายภาพและประวัติของเด็กเพื่อสามารถนำไปสู่การสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กโดยการแก้ไขมาตรา 19 (ร่างฯ มาตรา 12)

เพิ่มเติมเรื่องการแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไร้บุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งเกิดในราชอาณาจักรไทย วิธีการพิสูจน์สถานะการเกิดของเด็ก และกำหนดอายุของบุคคลที่จะขอสูติบัตรต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์โดยการเพิ่มมาตรา 19/1 มาตรา 19/2 และมาตรา 19/3 (ร่างฯ มาตรา 13)

เพิ่มเติมเรื่องการกำหนดให้นายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้แก่เด็กทุกคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทย และให้กำหนดแบบสูติบัตรเป็นการเฉพาะสำหรับเด็กที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยการเพิ่มเติมมาตรา 20/1 (ร่างฯ มาตรา 14)

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการออกหนังสือรับรองการเกิดโดยให้ผู้ทำคลอดมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดสำหรับเด็กที่เกิดในสถานพยาบาล และให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกหนังสือรับรองการเกิดสำหรับเด็กที่เกิดนอกสถานพยาบาลโดยเด็กจะต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลหรือมีพยานบุคคลรับรองการเกิดโดยการแก้ไขมาตรา 23 (ร่างฯ มาตรา 15)

เพิ่มเติมเรื่องการออกหนังสือรับรองการเกิดกรณีบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้แจ้งการเกิดและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านโดยให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดโดยการเพิ่มเติมมาตรา 23/1 (ร่างฯ มาตรา 16)

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต) ให้ครอบคลุมถึงการแก้ไขรายการหรือการจำหน่ายรายการ (หรือสถานกงสุลไทยทะเบียน และการเพิกถอนหลักฐานทะเบียนคนเกิดหรือคนตายที่จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยการแก้ไขมาตรา 28 วรรคท้าย (ร่างฯ มาตรา 17)

เพิ่มเติมเรื่องการบันทึกและลงรายการบุคคลในทะเบียนบ้านโดยกำหนดให้นายทะเบียนลงรายการได้เฉพาะคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยการเพิ่มเติมมาตรา 36/1 (ร่างฯ มาตรา 19)

เพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของบุคคลที่อ้างว่ามีสิทธิอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบ ที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด หรือผู้ร้องจะร้องขอต่อศาลเพื่อพิสูจน์สถานการณ์มีสิทธิอาศัยในราชอาณาจักรไทยก็ได้ และหากไม่อาจพิสูจน์สถานะดังกล่าวได้อย่างชัดเจนให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติไว้เป็นการชั่วคราวโดยการเพิ่มเติมมาตรา 37/1 (ร่างฯ มาตรา 20)

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทะเบียนราษฎร เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่เดินทางไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น โดยยกเลิกมาตรา 34 วรรคท้าย และแก้ไขมาตรา 38 (ร่างฯ มาตรา 18 และมาตรา 21)

แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการแจ้งรื้อบ้านและการจำหน่ายทะเบียนบ้านกรณีบ้านที่รื้อถอนโดยไม่แจ้งนายทะเบียนหรือบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยเกินกว่าหนึ่งปีเพื่อให้ข้อมูลการทะเบียนราษฎรมีความถูกต้องตามความจริงโดยการแก้ไขมาตรา 41 (ร่างฯ มาตรา 22)

แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ฯ ให้สอดคล้องกับ  
ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ค่าธรรมเนียม  
การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น ร่างฯ มาตรา)23)

## **5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติหลักการร่าง  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามที่  
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยไม่มีการจัดตั้งสำนักงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่  
แต่ให้ดำเนินงานโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่แล้วไปก่อนและโดยที่  
หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานคณะกรรมการ  
คุ้มครองผู้บริโภค จึงให้เพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมเป็น  
คณะกรรมการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขด้วย แล้วให้ส่งสำนักงาน  
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
แพทยสภา และประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2 ไปประกอบการ  
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า ปัจจุบันมีผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ  
สาธารณสุขได้ฟ้องร้องผู้ประกอบการวิชาชีพและสถานพยาบาลเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิด  
ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ  
สาธารณสุขกับผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็นผลเสียหายต่อผู้ป่วยและผู้ประกอบ  
วิชาชีพและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการวิชาชีพมีเจตนาที่จะ  
ทำการบำบัดโรคด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ แต่มีเหตุมาจากสถานการณ์ที่  
ฉุกเฉินทำให้เกิดความเสียหายขึ้นโดยไม่เจตนา และผู้เสียหายขาดความเข้าใจและ  
ไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าเสียหายตามควรแก่กรณี จึงเกิดการฟ้องร้องให้รับผิดชอบ  
และทางอาญา ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการกำหนดวิธีการให้มีการชดเชย  
ผู้เสียหายในเวลาอันรวดเร็ว วิธีการพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และจัดให้มีการพัฒนา  
ระบบความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหายของการบริการ รวมทั้ง

การจัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการรับบริการสาธารณสุข จึงได้  
เสนอร่างพระราชบัญญัติจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดยมี  
สาระสำคัญดังนี้

กำหนดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับความคุ้มครอง และมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นและเงินชดเชยจากกองทุนโดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดชอบ และกำหนด ให้อำนาจ (ร่างมาตรา)5 และร่างมาตรา 6)

กำหนดเงินชดเชยจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา)7)

กำหนดให้มีคณะกรรมการจากการรับบริการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่กำหนด นโยบายและมาตรฐานเพื่อพัฒนาและป้องกันความเสียหาย โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการได้ กำหนดองค์ประชุม อำนาจหน้าที่ คุณสมบัติ และวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ (ร่างมาตรา)8 ถึงร่างมาตรา 13)

กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคำร้อง อุทธรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ร่างมาตรา)14 ถึงร่างมาตรา 15)

กำหนดให้จัดตั้งกองทุนจากการรับบริการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเป็น เงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท และเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหรือส่งเสริม การดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกัน ความเสียหาย โดยเงินส่วนหนึ่งของกองทุนประกอบด้วยเงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (ร่างมาตรา)33 และร่างมาตรา 34)

กำหนดวิธีการยื่นคำร้อง การพิจารณาคำร้อง และการอุทธรณ์ (ร่างมาตรา)38 ถึงร่าง มาตรา 44)

กำหนดวิธีการเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย (ร่าง) มาตรา45 ถึงร่างมาตรา 47)

กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการตามที่กฎหมายกำหนดใช้มาตรา 19 (ร่างมาตรา 48)

กำหนดบทเฉพาะกาลให้โอนภารกิจเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ.2545 ไปเป็นของสำนักงาน และกองทุน แล้วแต่กรณี ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

---

## **6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโชสิต บันเปียมรัฐภู) เป็นประธานที่เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงจากร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ให้ตัดคำว่า "แห่งชาติ" ออกจากชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวด้วยแล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารประกอบการเสนอ

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... โดยหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานประมาศ และสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และคำชี้แจงประกอบกับคำขอจัดตั้งองค์การมหาชนตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (เดิม) มาเพื่อดำเนินการ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

จัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ องค์การมหาชนเป็นองค์การมหาชนมี (วัตถุประสงค์เกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ร่างมาตรา)5 ถึงร่างมาตรา 7)

ให้สถาบันมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ จำหน่าย และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน ฯ ร่างมาตรา)11)

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันแสงซินโครตรอน" ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก "แห่งชาติ ร่างมาตรา) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ13)

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และกำหนดนโยบายและการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสถาบัน ฯ ร่างมาตรา)19)

ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร่างมาตรา)22)

---

## **7. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของกระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงานและประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงกลาโหมเสนอว่า

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ สมควรได้รับการดูแลจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปภายหลังการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ จึงเป็นองค์การเพื่อการกุศลไม่ควรอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ซึ่งรายได้ขององค์การ ฯ สมควรได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมาย

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2510 ได้ใช้มาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป บทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ดังกล่าว ทำให้การสงเคราะห์ไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในกรณีน่าจะได้รับสิทธิการเป็นทหารผ่านศึก

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร การจัดการองค์การ ฯ รวมทั้งปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญ .... .ศ. ดังนี้

กำหนดให้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรียกโดยย่อว่า เป็น "อผศ" องค์การของรัฐเพื่อการกุศล แต่มิใช่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย .งบประมาณ และให้บรรดากิจการของ อผศ ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ร่างมาตรา)6 และร่างมาตรา 7)

กำหนดให้ อผศได้รับการยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและค่าธรรมเนียม .  
ร่าง) มีรายได้ตามที่กำหนด .เนี่ยนใด ๆ ตามกฎหมายอื่น และให้ อผศ  
มาตรา9 และร่างมาตรา 10)

กำหนดองค์ประกอบของสภาพहारผ่านศึก ตลอดจนอำนาจหน้าที่วาระการ  
ดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม ฯลฯ ร่างมาตรา)13 - ร่าง  
มาตรา 22)

กำหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ และรอง  
ผู้อำนวยการ ด้วยความเห็นชอบของสภากลาโหม โดยให้ผู้อำนวยการเป็น  
ผู้บริหารกิจการของ อผศกระทำการแทน .กระทำการในนามของ อผศ .  
ตลอดจนมีอำนาจตามที่กำหนด และให้มีรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วย .อผศ  
อำนาจการ ทำหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการ กำหนดการรักษาราชการแทน การ  
ร่างมาตรา) แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานสาขาหรือสำนักงานสาขาตัวแทน ฯลฯ  
23 - ร่างมาตรา 29)

กำหนดให้มีตราเครื่องหมายของ อผศและอาจจัดทำเหรียญและเข็มของ อผ .  
เพื่อเป็นเครื่องหมายประดับสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีอุปการคุณใน .ศ  
ร่างมาตรา) .กิจการของ อผศ30 และร่างมาตรา 31)

กำหนดบทลงโทษ สำหรับผู้ใช้ชื่อหรือถ้อยคำในประการที่น่าจะทำให้  
ประชาชนเข้าใจว่าเป็นกิจการของ อผศหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ผู้ใช้ตรา .  
ทำปลอมหรือเลียนแบบคล้ายคลึงตราหรือรอยตรา .เครื่องหมายของ อผศ  
.เครื่องหมาย และผู้ใช้เหรียญหรือเข็มอันเป็นเครื่องหมายประดับของ อผศ  
ร่างมาตรา) โดยไม่มีสิทธิ ให้รับโทษตามที่กำหนด32 - ร่างมาตรา 34)

กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญัติ ร่าง)  
มาตรา35 - ร่างมาตรา 39)

---

## **8. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์ เหนียนำสามเฟสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มอเตอร์เหนียนำสามเฟสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง  
อุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว  
ดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3705 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2)

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก .867 - 2550 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3705 ( พ .ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 (ร่างมาตรา 3)

---

## **9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3704 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทน ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้



ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ร่างมาตรา)2)

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก .866  
- 2550 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3704 (พ .ศ.2550) ออกตาม  
ความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ.2511 เรื่อง  
ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว และกำหนด  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์เหนี่ยวนำ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ .ศ.2550  
(ร่างมาตรา 3)

---

## **10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ  
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว แล้ว  
ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอว่า

1. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขา  
วิชาชีพวิศวกรรมและการกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย  
วิศวกร พ.ศ. .... เสร็จแล้ว โดยกระทรวงมหาดไทย และสภาวิศวกรได้ให้ความเห็นชอบ  
กับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว
2. สำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีข้อสังเกตในประเด็นการกำหนดให้  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ว่าอาจส่งผล  
กระทบต่อผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งข้อสังเกตอื่นนั้น สำนักงานฯ ได้ประชุม  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อสังเกตดังกล่าวแล้วได้ข้อยุติว่าร่าง  
กฎกระทรวงฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากลักษณะ  
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิศวกรรมเคมีจะต้อง  
เป็นงานที่เป็นระบบและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
ยังได้กำหนดข้อยกเว้นการใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้  
อย่างชัดเจนแล้วด้วย จึงได้เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ  
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

แก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวงเป็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ"  
" .... .ศ.วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ

กำหนดให้สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมีเป็นวิชาชีพวิศวกรรม  
ร่างข้อ)1)

กำหนดวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี เป็นวิชาชีพ  
วิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรม  
ร่างข้อ)2)

ให้ลักษณะงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาเป็นไปตามที่กำหนด ร่างข้อ)  
3)

.กำหนดประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี ร่างข้อ)4 ถึงร่างข้อ 10)

6.กำหนดให้กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเคมี ร่างข้อ)  
11)

---

## **11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ  
พิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ได้กำหนดสถานะของผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตไว้อย่าง  
จำกัด ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการหลักทรัพย์ในบางประเภท และทำให้  
ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการในทาง  
ธุรกิจของตนเองได้ สมควรกำหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านฐานะการเงิน  
การบริหารงานและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ได้ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการหลักทรัพย์ ภายใต้การให้  
ใบอนุญาตในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการทำธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร แต่ยังคง  
ธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภทซึ่งมีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์หลักให้สามารถขอรับใบอนุญาต  
แยกต่างหากได้ รวมทั้งสมควรกำหนดให้ผู้ประกอบการหลักทรัพย์โดยทั่วไปสามารถ  
จัดหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการในทางธุรกิจของ

ตนเองได้โดยสะดวกและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดรูปแบบการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รวม 7 ประเภท คือ

- 1.1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก สำหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท
- 1.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ข สำหรับประกอบธุรกิจตราสารแห่งหนึ่ง
- 1.3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค สำหรับประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
- 1.4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง สำหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- 1.5 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 1.6 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- 1.7 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการเงินร่วมลงทุน

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รายเดิมสามารถยื่นขอได้เมื่อกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รายใหม่ให้เริ่มขอได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตามบัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงนี้

---

## **12. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงคมนาคมเสนอตามรายงานของกรมทางหลวงชนบทว่า มีความจำเป็นต้องสร้าง  
ทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างถนนวังคางกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ใน  
ท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการ  
สาธารณูปโภค ในการนี้ สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจ และ  
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่ แน่นอน จึงได้เสนอร่าง  
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดที่ดินในบริ  
เวณที่ที่ จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมืองและตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
จังหวัดกำแพงเพชร มีส่วนแคบที่สุดหนึ่งร้อยเมตร และมีส่วนกว้างที่สุดสี่ร้อยเมตร  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

---

### **13. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการ ชลประทานสุโขทัยเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จำนวน 2 ฉบับ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขต  
โครงการชลประทานสุโขทัยเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.  
.... จำนวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงาน  
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานนอกภาค  
เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำจากทางน้ำ  
ชลประทานอย่างเต็มที่ และเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างประหยัดและถูกวิธี อีกทั้งทำให้  
ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเป็นการรองรับการใช้น้ำ  
จากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกำหนด  
ทางน้ำชลประทาน ซึ่งได้มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้เป็นทาง  
น้ำชลประทานแล้ว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2540  
และ 17 พฤศจิกายน 2547 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จำนวน 2 ฉบับมาเพื่อ  
ดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน ในท้องที่ตำบลศรีคีรีมาศ  
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่มอก ในท้องที่ ตำบลเวียงมอก อำเภอ  
เถิน จังหวัดลำปาง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน

#### **14. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  
.... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ  
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อน  
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
กำหนดให้ส่วนราชการตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้อง  
กับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยคำนึงถึง  
ความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ

กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความ  
รับผิดชอบแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ซึ่งมี  
เจตนารมณ์ให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและป้องกันมิให้เกิดการกระทำ  
อันไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยกฎหมายได้มีบทบัญญัติกเว้นการบังคับ  
ใช้กฎหมายกับการกระทำของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ  
งบประมาณ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์และธุรกิจตามที่กำหนดใน  
กฎกระทรวง แต่โดยที่ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ  
ภาคเอกชน การมีข้อกำหนดกเว้นให้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ  
งบประมาณทุกประเภท ในขณะที่เอกชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายย่อมทำให้การ  
บังคับใช้กฎหมายไม่อาจคุ้มครองบุคคลได้เสมอและเท่าเทียมกัน

กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายทั้งภาค  
ราชการ สถาบันเอกชน ผู้บริโภค และนักวิชาการ มาหารือแนวทางการแก้ไข  
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการแก้ไข  
พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  
มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม .... พ.ศ.พ (.. ฉบับที่)  
.ศ.พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 เพื่อเพิ่มเติมเงื่อนไขในการ  
กำหนดข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับการกระทำของรัฐวิสาหกิจตาม  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยยกเว้นเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีได้ประกอบ  
ธุรกิจเป็นทางการค้าปกติแข่งขันกับเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา)4 (2)

---

## **15. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เสนอว่าโดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาจำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันที่มีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาให้ครบทั้ง 3 ระดับ และเป็นปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงได้เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาให้ครบทั้ง 3 ระดับ

---

## **16. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการรายงานตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่า

เนื่องจากได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงเห็นควรให้กำหนดข้อปริญญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและสีประจำสาขาวิชาในสาขาวิชาดังกล่าว

เห็นควรให้กำหนดครยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ครยประจำตำแหน่งและเครื่องหมายประกอบครย ประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พในคราว .... .ศ. ประชุมครั้งที่3/2549 วันที่ 24 มีนาคม 2549 แล้วจึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดปริญญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาและสีประจำสาขาวิชา (ร่างมาตรา)3 และร่างมาตรา 5)

กำหนดครยวิทยฐานะและครยประจำตำแหน่ง (ร่างมาตรา)4 และร่างมาตรา 7)

กำหนดเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา)6)

---

## **17. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอว่า เนื่องจากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เห็นชอบแนวทางการปรับค่าตอบแทนภาคราชการโดยให้ปรับอัตราเงินเดือนเป็นร้อยละเท่ากันทุกตำแหน่งในอัตราร้อยละ 4 สำหรับข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับ

อัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ จึงสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการ และคณะตุลาการตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการและคณะตุลาการท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและคณะตุลาการ พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

กำหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป (ร่างมาตรา)2)

กำหนดให้ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและคณะตุลาการตามบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและคณะตุลาการท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ให้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสี่เท่ากันทุกอัตรา (ร่างมาตรา)3)

---

## **18. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสามหมื่น ป่าแม่ระมาด และป่าแม่ละเมา ในท้องที่ตำบลสามหมื่น ตำบลชะเนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด และตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสามหมื่น ป่าแม่ระมาด และป่าแม่ละเมา ในท้องที่ตำบลสามหมื่น ตำบลชะเนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด และตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าจากการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ในท้องที่จังหวัดตาก พบว่าบริเวณที่ดินตามร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสามหมื่น ป่าแม่ระมาด และป่าแม่ละเมา ในท้องที่ตำบลสามหมื่น ตำบลชะเนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด และตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ) มีเนื้อที่ประมาณ 407.056 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 254,410 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีความสูงเฉลี่ย 750 เมตร จากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยแม่ละเมา ห้วยลึก ห้วยพะวอ ห้วยแม่กาษา ห้วยแม่กิดหลวง



และห้วยแม่ระมาต อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาต จังหวัดตาก สภาพป่าประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบมาก ได้แก่ วัวแดง เก้ง หมูป่า ไก่ป่า เม่น หมาจิ้งจอก นิม ต้น กระรอก กระต่ายป่า บ่าง ค้างคาว อีเห็น พังพอน และนกชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกขุนพะวอ น้ำตกห้วยกระทิง น้ำตกป่าหมาก และห้วยแม่ละเมา ซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่ สองข้าง ลำห้วยมีสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงาม สามารถล่องแพชมธรรมชาติได้ สมควรกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดบริเวณที่ดินป่าสามหมื่น ป่าแม่ระมาต และป่าแม่ละเมา ในท้องที่ตำบลสามหมื่น ตำบลชะเนือจ้อ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาต และตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

---

## **19. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอตามรายงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ในท้องที่ตำบลหลุมดิน ตำบลโคกหม้อ ตำบลเจดีย์หัก ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง ตำบลบ้านไร่ และตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจสอบและยื่นคำร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นคำร้อง และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลหลุมดิน ตำบลโคกหม้อ ตำบลเจดีย์หัก ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง ตำบลบ้านไร่ และตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

---

## **20. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่  
เป็นไปโดยถูกต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่  
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อ  
ดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกบทนิยามในข้อ 3 ของระเบียบฯ และกำหนด  
ใหม่ ในคำว่า "เจ้าหน้าที่" "การปฏิบัติหน้าที่" และ "หน่วยบริการ" เพื่อให้ครอบคลุมถึง  
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือดูแลควบคุมผู้ติดเชื้อโรคเอดส์และผู้ป่วยโรคเอดส์ในหน่วย  
บริการอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่นของทางราชการนอกเหนือจากหน่วยบริการทางการแพทย์  
และสาธารณสุข โดยมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ขณะปฏิบัติ  
หน้าที่ (ร่างข้อ 3)

---

## **21. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของ ส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อ  
หุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง  
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ  
พิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายหุ้น  
และซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้หลักเกณฑ์และ  
วิธีการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมี  
ความชัดเจนและโปร่งใสมยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ  
จำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดยมี  
สาระสำคัญดังนี้

กำหนดนิยามคำว่า ร่างข้อ) ให้สอดคล้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น "จำหน่าย"3)

ปรับปรุงเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นที่จะซื้อกรณีหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ  
หุ้นเดิม ร่างข้อ)4)

เพิ่มเติมลักษณะของหุ้นนิติบุคคลที่ส่วนราชการจะซื้ออีก 2 ชนิด คือ หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นในนิติบุคคลที่จะซื้อคืนทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขหรือสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ร่างข้อ)5)

เพิ่มเติมกรณีการจำหน่ายหุ้นนิติบุคคลให้ครอบคลุมถึงกรณีการจำหน่ายหุ้นโดยมีเงื่อนไขหรือกำหนดสิทธิให้สามารถซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนคืนจากสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ ร่าง) ข้อ6)

กำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายหุ้นซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ การดำเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจำหน่ายให้กับสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ร่างข้อ) 7)

---

## **22. เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงกลาโหมเสนอว่า เนื่องจากคณะกรรมการชื่อภูมิศาสตร์แห่งชาติได้พิจารณาชื่อภูมิศาสตร์ที่มีความสับสนในการใช้และกำหนดขึ้นใหม่ เพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 145 ชื่อ เป็นชื่อภูเขา 112 ชื่อ ช่องทาง 1 ชื่อ แหล่งน้ำ 18 ชื่อ เกาะ 3 ชื่อ และตำบล 11 ชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ใช้ชื่อภูมิศาสตร์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดชื่อภูมิศาสตร์จำนวน 145 ชื่อ จำแนกเป็น ชื่อภูเขา 112 ชื่อ ช่องทาง 1 ชื่อ แหล่งน้ำ 18 ชื่อ เกาะ 3 ชื่อ และตำบล 11 ชื่อ เพื่อให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

---

**เศรษฐกิจ**

---

## **23. เรื่อง นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2551**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2551 (กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลาป่น) ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการนโยบายอาหาร เสนอ และให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรออกประกาศลด/ยกเว้นอากรนำเข้า วัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

**นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2551** คณะกรรมการนโยบายอาหารได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 เห็นชอบให้กำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้า ปี 2551 ดังนี้

### **1. กากถั่วเหลือง**

- (1) การนำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 1) อากรนำเข้าในโควตาร้อยละ 4 และผู้มีสิทธินำเข้า ได้แก่ ผู้มีสิทธินำเข้าเดิมประกอบด้วย 7 สมาคม สมาคม) ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคม ส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์และมีเงื่อนไขผู้มีสิทธินำเข้าต้องรับซื้อกากถั่ว ( เหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศของโรงงานสกัดน้ำมันพืชทั้งหมดใน ราคาไม่ต่ำกว่า กก ละ.9.85 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันพืชตลาด กทมโดย . ต้องทำสัญญาการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไว้กับกระทรวงพาณิชย์และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับราคา รับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองเกรดสกัดน้ำมันของปี 2551 เพิ่ม ลดจากปี/2550 ให้กระทรวง พาณิชย์ปรับราคา รับซื้อกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดในประเทศในอัตราส่วนที่ เทียบเคียงกันและหากมีผู้ยื่นขอมิสิทธินำเข้ารายใหม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการนโยบายอาหารพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม 2) อากร นำเข้านอกโควตาร้อยละ 119
- (2) การนำเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อากรนำเข้าร้อยละ 5
- (3) การนำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี ไทย ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ไทย - )FTA) ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ) ญี่ปุ่น -JTEPA) อากรนำเข้าร้อยละ 0
- (4) การนำเข้าทั่วไป อากรนำเข้าร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมพิเศษ ดันละ 2,519 บาท

ทั้งนี้ การนำเข้าตามข้อ (1) - (4) ให้นำเข้าได้ ไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลานำเข้า

## 2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- (1) การนำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 1) อกรนำเข้าในโควตาร้อยละ 20 ปริมาณโควตา 54,700 ตัน โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้าและกำหนดระยะเวลานำเข้าระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 2) การนำเข้านอกโควตาร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 180 บาท
- (2) การนำเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อกรนำเข้าร้อยละ 5 หรือ กก. ละ 2.75 บาท
- (3) การนำเข้าภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีแม่-เจ้าพระยา-โขงAyeyawady - Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ทั้งภายใต้โครงการ Contract Farming และนอกโครงการ Contract Farming อกรนำเข้าร้อยละ 0 ผู้มีสิทธินำเข้าต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ รายงานการนำเข้า การใช้จำหน่ายและสต็อกคงเหลือเป็นประจำทุกเดือน
- (4) การนำเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย) นิวซีแลนด์-FTA) ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย) ญี่ปุ่น-JTEPA) อกรนำเข้าร้อยละ 0
- (5) การนำเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย) ออสเตรเลีย-FTA) 1) อกรนำเข้าในโควตาร้อยละ 16 ปริมาณโควตา 6,332.21 ตัน โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 2) อกรนำเข้านอกโควตาร้อยละ 65.70
- (6) การนำเข้าทั่วไป อกรนำเข้า กก. ละ 2.75 บาท และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ การนำเข้าตามข้อ (1) - (6) นอกเหนือจากในโควตาให้นำเข้าได้ไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลานำเข้า

## 3. ปลาป่น

### 3.1 ปลาป่นโปรตีน 60% ขึ้นไป ให้นำเข้าโดยไม่จำกัดปริมาณและช่วงเวลานำเข้าโดย

การนำเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อกรนำเข้าร้อยละ 5

การนำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี ไทย ) ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ไทย -FTA)  
อากรนำเข้าร้อยละ 6

การนำเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน จีน อากรนำเข้าร้อยละ 8

การนำเข้าทั่วไป อากรนำเข้าร้อยละ 15

### **3.2 ปลาปนโปรตีนต่ำกว่า 60% เป็นสินค้าต้องขออนุญาตนำเข้า**

การนำเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน จีน อากรนำเข้าร้อยละ -5

การนำเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย) ออสเตรเลีย-FTA) อากรนำเข้าร้อยละ 3

การนำเข้าทั่วไป อากรนำเข้าร้อยละ 6

การนำเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ) ญี่ปุ่น -JTEPA) ปลาปนทุกชนิด  
โปรตีนอากรนำเข้าร้อยละ 8.33 ช่วงเดือนมกราคม มีนาคม -2551 และร้อยละ  
6.67 ช่วงเดือนเมษายน ธันวาคม -2551

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรดำเนินการออกประกาศ  
กระทรวงการคลังเพื่อลด/ยกเว้นอัตราอากรขาเข้าตามนัยมติดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

---

## **24. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำเดือนสิงหาคม 2550 ดังนี้

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิก  
จ่ายเงินจากคลังแล้ว 1,326,605 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 84.70 ของวงเงิน  
งบประมาณ )1,566,200 ล้านบาท ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน (123,923  
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.54 ของแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกเป็น

รายจ่ายประจำ 1,091,976 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.86 ของวงเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำหลังโอนเปลี่ยนแปลง )1,242,815 ล้านบาท (  
ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน32,449 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.89  
ของแผนการใช้จ่ายเงิน

รายจ่ายลงทุน 234,629 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.55 ของวงเงินงบประมาณ  
รายจ่ายลงทุน หลังโอนเปลี่ยนแปลง )323,385 ล้านบาทต่ำกว่าแผนการ (ใช้จ่ายเงิน จำนวน91,474 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.05 ของแผนการใช้จ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่ปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2550 คิดเป็นร้อยละ 84.70 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ)92.61) คิดเป็นร้อยละ 8.54

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2550 คิดเป็นร้อยละ 87.86 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ)90.47) คิดเป็นร้อยละ 2.89

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2550 คิดเป็นร้อยละ 72.55 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ) 100.84) คิดเป็นร้อยละ 28.05

สำหรับรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดผ่านทางระบบ GFMIS

---

## **25. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2550 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2550**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2550 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

**1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ จำนวน 17 แห่ง ในปี 2550** ในปีงบประมาณ 2550 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ จำนวน 17 แห่งได้รับอนุมัติงบลงทุนทั้งสิ้น 333,445.28 ล้านบาท การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมระหว่างเดือนตุลาคม 2549 - สิงหาคม 2550 สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้จริง 151,378.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.40 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2550 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 40.37 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณ** จำนวน 11 แห่ง ในปีงบประมาณ 2550 ได้รับอนุมัติงบลงทุนทั้งสิ้น 191,565.14 ล้านบาท การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 10 เดือน )1 ตุลาคม 2549 - 31 สิงหาคม 2550) สามารถเบิกจ่ายจริงได้ทั้งสิ้น 101,107.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.78 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีปฏิทิน จำนวน 6 แห่ง ในปีงบประมาณ 2550 ได้รับอนุมัติงบลงทุนทั้งสิ้น 141,880.14 ล้านบาท การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 8 เดือน (1 มกราคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550) สามารถเบิกจ่ายจริงได้ทั้งสิ้น 50,271.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.43 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

## 2. รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ในปีงบประมาณ 2550 ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนเป็นจำนวนมาก คือ

**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (.รฟม)** สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 442.12 ล้านบาทจากยอดอนุมัติทั้งสิ้น 15,553.35 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 2.84 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครโดยให้ใช้วิธีการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) เป็นหลัก ส่วนวิธีออกแบบควบคุมการก่อสร้าง (Design & Build) ให้ใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ส่งผลให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - ท่าพระ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษาใหม่อีกครั้ง ซึ่ง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ได้จัดจ้างแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม .รฟม2550

**การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (.รฟท)** สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้เพียง 6,288.40 ล้านบาท จากยอดอนุมัติทั้งสิ้น 26,361.67 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 23.85 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ รฟทได้แจ้งว่า โครงการก่อสร้าง .ศรียาชา - ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงสถานีฉะเชิงเทรา แหลมฉบัง จะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคม -2550 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือนกันยายน 2550

**บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (.ทอท) (มหาชน)** สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 4,558.88 ล้านบาท จากยอดอนุมัติทั้งสิ้น 16,672.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.34 ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ทอทได้แจ้งว่า โครงการ .ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในส่วนที่เหลือยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างและความล่าช้าในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

---

### สังคม

## 26. เรื่อง แผนแม่บททอทภัย วาดภัย และโคลนถล่ม เพื่อป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แผนแม่บทระยะเวลา 5 ปี) พ.ศ. 2551-2555



คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายโชสิต บันเปี่ยมรัฐ) เป็นประธาน ที่เห็นชอบแผนแม่บท อุทกภัย วาดภัย และโคลนถล่ม เพื่อป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แผนแม่บทระยะเวลา 5 ปี) พ.ศ. 2551-2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ปรับปรุงแล้ว รวมทั้งให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 และข้อสังเกตเกี่ยวกับการ เพิ่มเติมแผนป้องกันแผ่นดินไหว ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำ) ในการปรับปรุงแผนแม่บท อุทกภัย วาดภัย และโคลนถล่ม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการและไม่ซ้ำซ้อนกับแผนการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง สรุปสาระสำคัญดังนี้

วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทฯ ที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและ ความเสียหายของผู้ประสบภัย เสริมสร้างสมรรถนะของชุมชนทุกระดับในการ ป้องกันและช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเมื่อประสบภัยและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและ จิตใจของผู้ประสบภัย ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์การเตรียมป้องกันและลดผลกระทบ

ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมรับภัย

ยุทธศาสตร์การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์การจัดการหลังการเกิดภัย

บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทฯ เป็นการบูรณาการการ ดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามภารกิจเฉพาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยตรง ต่อผู้ประสบภัย โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยประสานหลัก

แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ แผนได้เสนอแนวทางที่ควรดำเนินการต่อไป 2 ประการคือ

ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฯ อย่างบูรณาการจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่เกิดผลโดยตรงและโดยทันที

ต่อผู้ประสบภัย และประสานการดำเนินโครงการประเภทที่ต้องเชื่อมต่อกัน จึงเกิดประสิทธิผล เช่น การแจ้งเตือนภัยพายุ ฝนตกหนัก และปริมาณน้ำไหลหลากในพื้นที่ตอนบนที่ต้องส่งทอดข้อมูลเตือนภัยไปยังพื้นที่ชุมชนตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

กลไกบริหารจัดการตามแผนแม่บทฯ ควรเป็นกลไกที่มีอยู่แล้วตามกฎหมาย คือ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขานุการฯ ซึ่งกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินภารกิจจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ แผนแม่บทฯ

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบ ให้กรมชลประทานร่วมเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องมาตรการใช้โครงสร้าง ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อน เก็บกักน้ำ คันกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ ขุดคลองระบายน้ำอ้อมเมือง พัฒนาพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติและแก้มลิงรับน้ำนองตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการป้องกันภัยจากน้ำในระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมพร้อมรับภัย ให้กรมชลประทานร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานในเรื่องแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินอันอาจเกิดขึ้นจากภavnน้ำหลากและการวิบัติของเขื่อน รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อนหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกรณีฉุกเฉินของเขื่อน จึงมีแผนการจ้างที่ปรึกษาทำการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของเขื่อนครอบคลุมเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงต่อการวิบัติ ซึ่งแต่ละเขื่อนจะมีระดับมูลค่าความเสียหายแตกต่างกันเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น การเตือนภัย การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย การอพยพ วิธีการและเส้นทางของการเคลื่อนย้าย เป็นต้น ทั้งนี้ กรมชลประทานอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนระยะที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีความจุมากกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน 13 แห่ง และจ้างศึกษาโครงการจัดทำดัชนีสภาพเขื่อน (Condition Index) ระยะที่ 1 จำนวน 150 เขื่อน

---

## **27. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง บำนาญพิเศษของอาสาสมัครทหารพราน**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2536 และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540

เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง บำนาญพิเศษของอาสาสมัครทหารพราน  
เป็นดังนี้

ให้อาสาสมัครทหารพรานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้าย  
คอมมิวนิสต์ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแผน  
ป้องกันประเทศ ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหม  
กำหนด มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ  
ข้าราชการ พ.ศ.2494 ซึ่งมีผลให้อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับอันตราย  
เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ในระหว่างเวลาที่มี  
การรบ เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันที่ได้รับ  
อันตรายจากการรบ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด  
บำเหน็จ บำนาญ

การยื่นเรื่องขอรับบำนาญพิเศษ ให้อาสาสมัครทหารพรานหรือทายาทผู้มีสิทธิ  
ที่ได้ยื่นเรื่องขอรับบำนาญพิเศษใน 5 ปี นับแต่วันที่มิสิทธิเรียกร้อง (วันที่  
มิสิทธิ (คณะรัฐมนตรีมีมติได้รับบำนาญพิเศษย้อนหลังไปจนถึงวันที่ได้รับ  
อันตรายจากการรบ แต่หากอาสาสมัครทหารพรานหรือทายาทผู้มีสิทธิยื่น  
เรื่องขอรับบำนาญพิเศษภายหลังเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มิสิทธิเรียกร้อง  
ก็จะมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษย้อนหลังเพียง (วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ)5 ปี  
ยกเว้นกรณี queพิจารณาแล้วเห็นว่า อาสาสมัครทหารพรานหรือทายาทผู้มี  
สิทธิรายใดมีเหตุผลความจำเป็นทำให้ไม่สามารถยื่นเรื่องขอรับบำนาญ  
พิเศษใน 5 ปีได้ ก็ให้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษย้อนหลังไปจนถึงวันที่  
ได้รับอันตรายจากการรบ

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่องขอรับบำนาญพิเศษของอาสาสมัครทหาร  
พรานรายนั้น ๆ ต้องมีหลักฐานประกอบการพิจารณาที่สามารถพิสูจน์  
ข้อเท็จจริงได้ว่า การเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพนั้น เกิดจากการปฏิบัติ  
หน้าที่อย่างแท้จริง มิใช่เกิดจากเหตุส่วนตัวหรือเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการ  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

---

## 28. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ รายงานผลการดำเนินการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง  
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ที่กำหนดให้ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและกา  
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับ  
ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลการดำเนินการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้

### **เป้าหมายของการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี**

ระยะเวลาก่อสร้างจากปีงบประมาณ 2543 - 2550 (8 ปี เป็น (2543-2554 (12 ปี)

พื้นที่ชลประทานจาก 137,000 ไร่ เป็น 175,000 ไร่

เขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 แห่ง

สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง

ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ความยาว 23.723 กิโลเมตร

ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ความยาว 25.824 กิโลเมตร

### **ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี**

ระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด

ระยะเวลาก่อสร้างปีงบประมาณ 2543-2550 จำนวน 8 ปี คงเหลือ ระยะเวลาการ ดำเนินงานอีก 4 ปี แล้วเสร็จปีงบประมาณ)2545) คิดเป็น 67%

พื้นที่ชลประทานโครงการ จำนวน 175,000 ไร่ ถึงปีงบประมาณ 2550 จำนวน 54,000 ไร่ คิดเป็น 35%

ก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและส่วนประกอบอื่น ความสูง 24 เมตร ยาว 2,500 เมตร ความจุ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ผลงานแล้วเสร็จ 100%

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ผลงานแล้วเสร็จ 100%

ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายความยาวทั้งสิ้น 23.723 กิโลเมตร ผลงานแล้วเสร็จ 100 %

ระบบส่งน้ำฝั่งขวาความยาวทั้งสิ้น 25.824 กิโลเมตร ผลการดำเนินงาน 56%

พื้นที่ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม จำนวน 4 โชน อยู่ระหว่างการจัดทำ รายละเอียดแผนงานก่อสร้างเริ่มปีงบประมาณ 2552-2554

ผลการดำเนินงานทั้งโครงการ 57.54 %

งบประมาณของโครงการทั้งสิ้น 4,186,520,000 บาท ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 2,145,147,983.46 บาท

คาดว่าจะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2554

---

## ต่างประเทศ

---

### **29. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ผลการเจรจาตามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลบังคับใช้ในเรื่องการปรับปรุงความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ สิทธิความจุกความถี่ และเส้นทางบินต่อไป

กระทรวงคมนาคมรายงานว่

ได้จัดให้มีการเจรจาการบินระหว่างไทย เนเธอร์แลนด์ ในวันที่-25 เมษายน 2550 ที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ผลการเจรจามีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

การปรับปรุงข้อบทว่าด้วยการแต่งตั้งสายการบินที่กำหนดการให้อนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต และข้อบทว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับการควบคุมเชิงกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยการบิน

ใบพิกัดเส้นทางบิน ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับปรุงใบพิกัดเส้นทางบิน

สิทธิความจุกความถี่ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สิทธิความจุกความถี่สำหรับการทำการบินระหว่างกันโดยไม่จำกัด

สิทธิรับขนการจราจร ทั้งสองฝ่ายตกลงคงหลักการที่ให้สายการบินที่กำหนด  
ของทั้งสองฝ่ายสามารถใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 ได้  
อย่างเต็มที่ไว้เช่นเดิม

ข้อบหวาด้วยการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายตกลง  
ปรับปรุงข้อบหวาด้วยการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันให้ครอบคลุม  
ถึงความร่วมมือระหว่างสายการบินของประเทศเดียวกันด้วย

คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการขนส่งทางอากาศ  
กับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการเจรจาการบิน  
ระหว่างไทย เนเธอร์แลนด์ ในคราวประชุมครั้งที่-3/2550 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  
2550

---

### **30. เรื่อง การลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับสหประชาชาติ**

คณะรัฐมนตรีอนมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ไทยสามารถมอบอำนาจเต็ม  
ให้เลขาธิการอาเซียนร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคม  
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับสหประชาชาติ และหากมีความ  
จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์  
ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาอีก

ด้วยในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่ง  
กำหนดจะจัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก ในวันที่ 27 กันยายน 2550 นาย Ong Keng Yong  
เลขาธิการอาเซียนจะร่วมลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคม  
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหประชาชาติในนามประเทศสมาชิกอาเซียน  
ร่วมกับเลขาธิการสหประชาชาติ

ร่างความตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญกล่าวถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน  
กับสหประชาชาติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ  
วัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ การดำเนิน  
กิจกรรมเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ การ  
ส่งเสริมการพัฒนาและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ การเข้าร่วมใน  
กิจกรรมของแต่ละองค์กร เมื่อได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการ รวมทั้งความร่วมมือในด้าน  
อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้งสององค์กร กระทรวงการต่างประเทศจึง  
เห็นสมควรที่ไทยจะมอบอำนาจเต็มให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ร่วมลงนามในความตกลง  
ดังกล่าว

---

## แต่งตั้ง

---

### 31. เรื่อง แต่งตั้ง

#### 1. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับ 10 (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้งนายเสรี สุ่มาม ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. (วิศวกรรมโยธา) กรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรวิชาชีพ 10 วช. (วิศวกรรมโยธา) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

#### 2. แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ (เพิ่มเติมจำนวน 14 คน)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ เพิ่มเติมจำนวน 14 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังนี้

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาการแพทย์และสาธารณสุข  
จำนวน 1 คน คือ นายวิชัย โชควิวัฒน์

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของ  
ประเทศ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายพรชัย ตำนวิวัฒน์ นางจิราพร บุนนาค  
นายประวิทย์ สุขวิบูลย์

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
อุตสาหกรรม และการเกษตร จำนวน 1 คน คือ ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณธรณ  
ฤทธิ์

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลังของ  
ประเทศ จำนวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย สุวรรณพานิช

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 8 คน ประกอบด้วย ร้อยโท วิรัช พันธุมะผล พลเอก วิชิต บุญยะวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก รองศาสตราจารย์มนตรี รูปสุวรรณ นายพุลประโยชน์ ชัยเกียรติ นายสุพจน์ ไพบูลย์ นายชัยรัตน์ มาประณีต นายพิรพล ไตรทศาวิทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2550 เป็นต้นไป

### **3. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 (สำนักนายกรัฐมนตรี)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ดังนี้

แต่งตั้ง นายันท์ เปรมรัศมี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร)10) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้ง นางปราณี สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 9) สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ)10) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

### **4. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นางอัจฉรา เขาวะวณิช นายแพทย์ 9 วช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานวิจัยการให้บริการทางการแพทย์และสังคม กลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานวิจัยการให้บริการทางการแพทย์และสังคม กลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

### **5. ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง ของพลอากาศตรี เพ็ชร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยา



แห่งชาติ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เป็นครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2554

## **6. การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอการขยายเวลาปฏิบัติงานของนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ตามมติ ก.พ. วันที่ 8 กันยายน 2546

## **7. การรักษาข้าราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ในการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาข้าราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามลำดับ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายโชสิต ปันเปี่ยม)  
(รักษา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก บุญรอด สมทัต)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นาย)สุวิทย์ ยอดมณี(

## **8. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้แต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

## **9. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 17 ราย โดยในส่วนของผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศ ทั้ง 12 ราย กระทรวงการต่างประเทศได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้

นายประดาป พิบูลสงคราม รองปลัดกระทรวง นักบริหาร)10) สำนักงาน  
ปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สถาน  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

นายเพ็ญศักดิ์ ชลาวัณย์ เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถาน  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ดำรงตำแหน่ง รอง  
ปลัดกระทรวง นักบริหาร)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นายภาศิวัฒน์ ประภักกะมานนท์ เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถาน  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต  
เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส

นายชัชเวช ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สถาน  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต  
เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

นางอัมมา ทวีதியานนท์ เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถาน  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดำรงตำแหน่ง  
เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์  
สาธารณรัฐเฮลเลนิก

นายกุลกมุท สิงหรา ณ อยุธยา อธิบดี นักบริหาร)10) กรมยุโรป ดำรงตำแหน่ง  
เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายสุธี ณ ลำปาง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สำนักงาน  
ปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดี นักบริหาร)10) กรมยุโรป

นายพฤทธิพงษ์ กุลทันทน์ กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต)9) สถานกงสุลใหญ่ ณ  
เมืองปิ่น มาเลเซีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่)  
การทูต)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

นางอัจฉรา เสริบุตร เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่)  
การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

ร้อยโท อัครสิทธิ์ อมาตยกุล เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถาน  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก ดำรงตำแหน่ง  
เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นายสุวิทย์ สายเชื้อ เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต  
เจ้าหน้าที่การทูต)10 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก

นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี อธิบดี (นักบริหาร)10) กรมองค์การระหว่างประเทศ ดำรง  
ตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง  
เตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

นางสาววิภาวรรณ นิพัทธกุล กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต)9) สถานกงสุลใหญ่ ณ  
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร)10) กรมองค์การ  
ระหว่างประเทศ

นายวิทยา พูลสุวรรณ สถานเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต)10)  
สำนักงานปลัดกระทรวง และเอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถาน  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพฯ อีกตำแหน่ง  
หนึ่ง ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

นายอุดมผล นินนาท อัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)9) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง  
แคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การ  
ทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

นางชลชินีพันธ์ ชีรานนท์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร)10) สำนักงานปลัดกระทรวง  
ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

นายชัยสิริ อนุมาน เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต)10) สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นัก  
บริหาร)10) สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ส่วนลำดับที่ 16-17 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด  
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และสำนักราชเลขาธิการจะได้นำความกราบบังคมทูลพระ  
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการลำดับที่ 1-7, 9-12,14 และ 16-17 พ้นจากตำแหน่งเดิม  
จำนวน 14 ราย และแต่งตั้งข้าราชการทั้ง 17 รายให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไป

---